



ขอต้อนรับนิสิตใหม่ มศว
อยู่ การปฐมนิเทศ
และค่ายเสริมสร้างอรรถลักษณะนิสิต

ผู้บริหาร มศว - ทักนักกีฬา ร่วม กีฬาบุคลากร สกอ. “ควาบอยส์เกมส์”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไบกองสะบัก
รับทัพนักกีฬามวลสารจาก
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ภูมิใจรับ
หน้าที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา
บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 30 ใน
“ควาบอยส์เกมส์” ภายใต้แนวคิด
พอเพียงแต่สมเกียรติสถาบัน
ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2554 ณ
สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีทัพนักกีฬา
จาก 56 สถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน
มีการแข่งขันกีฬากว่า 12 ชนิดกีฬา
รวม 353 ประเภท



รองศาสตราจารย์ยาคม กาญจนประโชติ
รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กล่าวรายงาน **หน้า 2**

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ของ มศว ความหวังใหม่ ปฏิรูปการศึกษา

จากวันนั้นจนถึงวันนี้วิทยาลัยโพธิ
วิชชาลัยของ มศว ได้ขยายบทบาทตัวเอง
ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแนวใหม่ โดยน้อมนำ
แนวพระราชดำริแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ไปสู่ภาคการปฏิบัติที่เป็นจริง นั้นหมายความว่า
การผลิตบัณฑิตของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยนั้น
จะต้องเป็นผู้ที่ได้นำเอาแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้กับชีวิตทั้งชีวิต
ส่วนตัวและชีวิตการทำงาน โดยเฉพาะการ
ที่บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับสังคมชุมชนท้องถิ่นของตนเอง
ซึ่งส่วนใหญ่บัณฑิตของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
นั้นมักเป็นบุตรหลานของเกษตรกร ชาวไร่
ชาวนาที่มีวิถีชีวิตผูกติดหรือมีอาชีพในทาง
เกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น จังหวัดสระแก้ว
อันเป็นพื้นที่บุกเบิกแรกเริ่มและเป็นที่ตั้ง
ของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยต้นแบบในอำเภอ
วัฒนานคร จากความสำเร็จที่น่าพอใจใน
ขั้นแรกนี้ได้นำไปสู่การขยายตัวของวิทยาลัย
โพธิวิชชาลัยในอีกหลายพื้นที่ ซึ่งก็เป็นที่น่า
สังเกตด้วยเช่นกันว่า พื้นที่ต่างๆ ที่วิทยาลัย
โพธิวิชชาลัยของ มศว เลือกที่จะไปลงหลัก
ปักฐานอยู่นั้นมักเป็น “พื้นที่ชายขอบ” “พื้นที่
ตามแนวตะเข็บชายแดน” หรือเป็นพื้นที่
ที่มีความเสี่ยง **หน้า 2**



นิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว รุ่นที่ 1



สัมมนา : ดร.สุณีย์ ครอบวงศ์ คุณวิสิทธิ์ โรจนพงษ์รัตน์ และคุณจินตนาภรณ์ สุสานนท์ และคุณวิรัชชา สาริธอน บุตรสาว
ของ ศ.กฤษดา มณีเลิศนาค มอชบมย และภาพถ่าย ศ.กฤษดา มณีเลิศนาค เจ้าสำนักของมศว มศว เพื่อประโยชน์
ทางการค้นคว้าวิจัย โดยมี อาจารย์ดำรง เมธาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลางเป็นผู้รับมอบพระบรมฉายา
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ณ สำนักหอสมุดกลาง มศว ปทุมธานี



ศิษย์เก่าดีเด่น : ชมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น คุณธงบุรุษ เจริญทรัพย์ บัณฑิตปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลในงานราชภัฏศรีนครินทรวิโรฒวันที่ 28 เมษายน 2554

“ควาบบอยส์เกมส์”

และ ดร.สุเมธ แย้มมนุญ เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประธานในพิธี เปิดหมวกควาบบอยส์เป็นการเปิดพิธีการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ “ควาบบอยส์เกมส์” ใช้คำขวัญประจำการแข่งขันว่า Healthiness Harmony Creativity (สุขภาพ สามัคคี สร้างสรรค์) และใช้ควาบบอยส์ม้าทอยานไปข้างหน้า เป็นมาสคอตประจำการแข่งขัน มีตราสัญลักษณ์การจัดการแข่งขันเป็นรูปหมวก โดยในการแข่งขันควาบบอยส์ ครั้งที่ 31 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะรับหน้าที่เป็นภาพจัดการแข่งขันในครั้งต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรพงษ์ สุธรรมรักษ์ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า “กีฬาบุคลากร สกอ. เป็นกีฬาที่เชื่อมความสามานสามัคคีในหมู่สถาบันการอุดมศึกษาที่สังกัดกับ สกอ. ซึ่งทาง มศว ก็ได้เข้าร่วมมาโดยตลอด มีนักกีฬาทั้งที่เป็นบุคลากรแต่มีใจรักและมีความสามารถทางด้านกีฬานิตต่าง ๆ และนักกีฬาทีมชาติมาร่วมแข่งขันด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเองก็ให้ความสำคัญกับกีฬามหาวิทยาลัยเองก็ให้ความสำคัญกับกีฬามหาวิทยาลัย โดยมาร่วมเป็นกำลังใจเชียร์นักกีฬากันดีตลอดมาเลยทีเดียวเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆ ซึ่งต่างก็ล้วนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในทางการกีฬานิตต่างๆ อย่างคึกคักและสนุกสนาน ในฐานะครูพละ ผมเองตั้งใจและภูมิใจที่ได้เห็นความตั้งใจของ สกอ. ความเอาใจใส่ของคณะผู้บริหารของทุกมหาวิทยาลัย และความมุ่งมั่นยึดสู้ซึ่งชัยของทัพนักกีฬา นอกจากความสนุกสนานและความรักความสามัคคีที่ได้จากการแข่งขันกีฬาแล้ว สิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้ก็คือ กีฬาเป็นเครื่องมือที่จะนำศักดิ์ศรีความภาคภูมิใจและชื่อเสียงมาสู่สถาบันกีฬาเป็นเกราะป้องกันอบายมุขที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพที่ประสบความสำเร็จได้อย่างที่ทราบกันว่า ที่ มศว เรามีนักกีฬาทีมชาติมากกว่าร้อยชีวิต และมีบุคคลที่มีชื่อเสียงทางด้านวงการกีฬาในระดับประเทศเป็นศิษย์เก่า มศว ก็ไม่น้อย นี่คือนี่ชื่อเสียงและคุณภาพทางการศึกษาในทางวิชาการพลศึกษาของ มศว ที่อยากให้มีมากขึ้นในวันหลัง”

โดยผลการแข่งขันของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปรากฏผลดังนี้ ผลการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 1. กรีฑา 6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ได้แก่ อาจารย์วัชรวิ ฤทธิวัชร เหรียญทอง วิ่ง 100 เมตร และกระโดดไกล เหรียญเงิน วิ่ง 200 เมตร เหรียญทองแดง ทุ่มน้ำหนัก ได้แก่ อาจารย์วัชรระ ลอนดี เหรียญทอง วิ่ง 100 เมตร 200 เมตรและกระโดดไกล ได้แก่ อาจารย์จักรพงษ์ ธรรมพงษ์วร เหรียญทอง



กระโดดไกล 2. กอล์ฟ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และรางวัลประเภทต่างๆ ได้แก่ ประเภทบุคคล ฟลท์ B อายุไม่เกิน 45 ปี เหรียญทอง ได้แก่ อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ ธีฎประจัญบาน ประเภททีมทั่วไป เหรียญเงิน รองศาสตราจารย์นายแพทย์อรุณวงศ์ เทพชาติ อาจารย์ทองสุข สัมปะหงส์ลิต อาจารย์ ดร.พิชิต เมืองนาโพธิ์ อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ ธีฎประจัญบาน อาจารย์ ทศพล ธาณี รางวัลดีไกลธง ได้แก่ นายวณิษ สุระประจิด รางวัลดีไกล ได้แก่ อาจารย์ ทศพล ธาณี รางวัลโอเวอร์ฮอลโลดส์เน็ต ได้แก่ อาจารย์ ดร.พัชรศักดิ์ ธีฎประจัญบาน 3. เปดอง 1 เหรียญทอง ประเภททีมชาย 3 คน ได้แก่ นายกริช มะกัลเทศ นายสมเกียรติ เพ็ชรเยี่ยม นายวิรัช ดวงศรี นายสมจิตต์ พ่วงปิ่นเพ็ชร (สำรอง) 4. วอลเลย์บอล ทีมหญิง เหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวพิกุล แพนดี นางสาวมาริสดา เกตุขาว นางสาว อ้อมใจ ไม้ทาค่า นางสาวจานุณี ดวงดี นางสาววิภาพร ศิริกำเนิด นางสาวพิกุล ภูจักรหิน นางสาวสุมาลี ประทุมมา นางสาว สุภาพร ทองทิพย์ นางสาวชมพูนุช ทองทิพย์ นางสาวรุติมา สุขอ่อน

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว

หรืออาจจะเป็นที่ที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งปัจจุบันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างจนเปิดรับนิสิตได้แล้ว วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยที่จังหวัดสตูล ไม่ใช่เหตุผลทางการเมือง แต่เป็นเหตุผลทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโดยทีมผู้บริหารของศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี ซึ่งมีรองศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย เป็นผู้ตักตวงความคิดและผลักดัน หาแนวร่วม หาเครือข่าย หาความร่วมมือทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐบาล ทำให้วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเป็นวิทยาลัยแห่งการให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลไปจากความเจริญ ซึ่งพื้นที่ที่ว่่านี่ก็หนีไม่พ้นพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดน พื้นที่ชายขอบ เด็กชนบทในท้องถิ่นที่การศึกษาเข้าไม่ถึง ขาดทุนทรัพย์ “วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว เป็นการดำเนินโครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย โดยเป้าหมายของโพธิวิชชาลัย มุ่งเน้นการพัฒนาคนด้านจิตใจเป็นพื้นฐาน โดยเปิดการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาการจัดการภูมิสังคม เพื่อสนองความต้องการในแต่ละพื้นที่และชุมชนแต่ละท้องถิ่น

ซึ่งมีความหลากหลาย นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรบระยะสั้น สร้างหลักสูตรระยะสั้นฝึกทักษะขั้นพื้นฐานให้กับชาวบ้านในเรื่องที่ไม่รู้และต้องการจะรู้เพื่อสนับสนุนชีวิตอาชีวความเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือคนทำงานที่เรียนโพธิวิชชาลัย ต้องเป็นคนที่ยื่นรู้เรื่องหลักการพอเพียง โดยนำความพอดีคุมความพอเพียง และมาตรฐานความพอดีของโพธิวิชชาลัยคือพอดีที่เป็นธรรมชาติของโพธิวิชชาลัยจึงเป็นคนที่มีภูมิธรรมเป็นหลักพื้นฐานในการดำรงชีวิต ทั้งถูกฝึกให้เป็นคนที่มีน้ำใจและมีใจเป็นธรรม” ศ.ดร.วิรุณ อธิการบดี มศว กล่าว

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์อำนาจ เย็นสบาย รองอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ มศว ผู้ที่มีบทบาทเป็นแกนนำคนสำคัญของการผลักดันให้เกิดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยขึ้นในพื้นที่ต่างๆ นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการการจัดตั้งฯ เรื่อยมาจนถึงวันนี้ กล่าวถึงการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยในจังหวัดสตูล ว่า “จากที่ มศว มีประสบการณ์ในการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดตาก ซึ่งเป็นวิทยาลัยที่เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำไปใช้งานในชีวิตจริงได้นั้น ขณะนี้ จังหวัดสตูลได้ติดต่อมายัง มศว ต้องการให้ในพื้นที่ที่มีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย เนื่องจากจังหวัด ประชาชนและผู้นำชุมชนเห็นว่าวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ โดยคณะผู้บริหารชุดดังกล่าวนี้ก็ได้เคยลงพื้นที่จริงแล้วเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยในจังหวัดสตูลขึ้นในอนาคต

แม้ว่า มศว จะมีประสบการณ์การจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยมาแล้ว แต่โพธิวิชชาลัยจังหวัดสตูลไม่จำเป็นต้องเหมือนกับพื้นที่จังหวัดอื่นๆ แต่สิ่งที่เหมือนกันคือการดูแลทรัพยากรป่าและให้โอกาสกับคนที่ขาดโอกาส โดย จังหวัดสตูลมีความโดดเด่นด้านป่าชายเลนซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อป่าอุดมสมบูรณ์ส่งผลต่อทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์แต่ขณะนี้เริ่มมีปัญหา มศว จึงได้จัดทำหลักสูตรการจัดการภูมินิเวศขึ้น เพื่อร่วมกันจัดการทรัพยากรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เน้นการท่องเที่ยวที่เน้นระบบทุน แต่เน้นเรื่องคุณธรรม ความรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกันและปกป้องรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรพิช ทั้งนี้ คาดว่าโพธิวิชชาลัยสตูลจะเปิดรับนิสิตเข้าเรียนได้ในปีการศึกษา 2555 โดยในช่วงแรกจะรับนักเรียนจาก 5 จังหวัดชายแดน ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และ สตูล”

“ท่ามกลางภาวะที่ปรากฏขึ้นในสังคมขณะนี้ ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคนนั้น มันล้มเหลวสอดคล้องกับการวิพากษ์ในทุกวงเสวนา

ทั้งรัฐและเอกชนตลอดทศวรรษที่ผ่านมาจนถึงขั้นสรุปโดยปราศจากข้อสงสัยอย่างตรงไปตรงมาว่า การปฏิรูปการศึกษาเป็นเพียงปฏิรูปรูปแบบ หรือ ปฏิรูปเทคนิคเท่านั้น โดยไม่เคยมีการปฏิรูปในระดับปรัชญา หรือระดับฐานคิดแต่อย่างใด

พิจารณาได้จากภาคการศึกษา ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปถึงอุดมศึกษา คิดเพียงสร้างและคัดคนเก่งๆ เท่านั้นเข้าไปเรียนให้มากที่สุด ละเลยการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมจริยธรรมชาตสำนึกรักบ้านเกิด และผลสุดท้ายเรียนจบแล้วก็ทอดทิ้งชุมชนไปทำงานที่อื่น เอาความรู้ไปเบียดเบียนคนอื่น ดังนั้น การเกิดขึ้นของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว จึงเป็นทางเลือกใหม่ที่ท้าทายกระแสอันเชี่ยวกรากของระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ รวมทั้งเป็นปรัชญาที่ส่งผลทำให้หลายภาคส่วนของสังคมไทยเกิดการหวนกลับมาศึกษาแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างจริงจังมากขึ้น

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว แห่งแรกติดกับกัมพูชา เปิดรับนิสิตวิชาเอกภูมิสังคมรุ่นแรก 46 คน ในปีการศึกษา 2552 ไปแล้ว และปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แห่งที่ 2 เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ติดกับพม่า บนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 200 ไร่ ณ สวนป่าพะวอ เปิดรับนิสิตรุ่นแรกไปแล้วเช่นกัน ด้วยวิธีสอบตรง มีผู้สอบได้ 60 คน เป็นเยาวชนชาติพันธุ์ 54 คน เป็นหญิง 38 คน ชาย 16 คน อีก 6 คนเป็นเยาวชนไทย ที่รับมาจาก 5 อำเภอชายแดน ตั้งแต่ท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด พบพระ จนถึงอุ้มผาง เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่าเยาวชนที่สอบได้ร้อยละ 95 เป็นลูกหลานเกษตรกรที่มีฐานะยากจน ขนาดไม่มีค่าสมัครสอบเกินครึ่ง จึงทำให้ มศว มีมติยกเว้นค่าสมัครสอบให้เป็นกรณีพิเศษ และจะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจนครบหมดทุกคน”

วันนี้ของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ขยายตัวไปในพื้นที่ที่การศึกษาอาจเข้าไม่ถึง ขยายบทบาทตัวเองควบคู่ไปกับพันธกิจทางการศึกษาและบริบทที่มีต่อชุมชนในพื้นที่แนวชายแดนทางใต้ ตะวันออก ตะวันตกของประเทศ เชื่อมโยงสังคมและชุมชนเข้าไว้ด้วยกันด้วยโอกาสทางการศึกษาที่น่าจะอยู่ในสายตาของเด็กยากจน เด็กขาดโอกาสเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในอันที่จะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อว่าวันหนึ่งสังคมไทยจะสามารถลดช่องว่างลดความเหลื่อมล้ำและลดความขัดแย้งทั้งหลายทั้งปวงที่เรากำลังประสบอยู่ในวันนี้ แม้จะต้องใช้ความพากเพียรพยายามอย่างหนักหน่วงมากสักเท่าใด แต่เราก็ต้องพยายามไปให้ถึงฝั่งฝันให้จงได้ดุจเดียวกับการมีความเพียรของพระมหาชนกที่จะว่ายน้ำข้ามมหาหนที 7 วัน 7 คืนแม้จะยังมองไม่เห็นฝั่ง จนได้พบกับมณีเมขลาในที่สุด ไม่ต่างอะไรกับความสำเร็จของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัยทั้งในวันนี้และวันหน้า



วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยคืออะไร “คือมีเรื่องของทุกศาสตร์มีเรื่องของการศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องมี ชุมชน วัฒนธรรม เข้าไปเกี่ยวข้องมีการทำงานร่วมกันของครู อาจารย์ เมื่อร่วมกับงานใหม่ ๆ การทำงานก็อาจจะไม่เข้มแข็งมากนัก แต่วันนี้เราจัดกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นมีการบูรณาการทั้งคน ความคิด สติปัญญามากขึ้น มันจึงกลายเป็นวัฒนธรรมของการทำงานร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน จึงกลายเป็นหัวใจสำคัญตรงนี้”

• **คิด - คมวาทกรรม** ✍️ วิรุณ ตั้งเจริญ

• **นวัตกรรมและจุดเปลี่ยน มศว** ✍️ สบเส็ง

ศาสตร์ 5 กลุ่มและความเข้มแข็งของ มศว

เราทราบกันดีว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อเกิดจากรากเหง้าทางการศึกษา จากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง (2492) วิทยาลัยวิชาการศึกษา (2497) และก้าวมาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2517) “การศึกษา” (Education) ที่เป็นที่สนใจและเป็นสมองของสังคม เป็นกระบวนการเรียนรู้ เป็นนวัตกรรม และเป็นพัฒนาการของมนุษย์ สังคมและโลกใบนี้

นับเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจว่า วันนี้กระบวนการทางการศึกษาก็แทรกซึมเข้าไปอยู่ในทุกศาสตร์ใน มศว การศึกษาหรือกระบวนการเรียนรู้ที่ร่วมผลักดันให้ศาสตร์ทุกศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ ผ่านเข้าสู่ผู้เรียน ผ่านเข้าสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

จากพุทธศักราช 2546 ถึงสิ้นปี 2553 ผู้บริหารชุดปัจจุบัน (2546-2554) ได้ผลักดันให้เกิดหน่วยงานใหม่ระดับคณะ ดังนี้ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อการศึกษาความยั่งยืน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ผลักดันคณะธรรมนิติศาสตร์ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีต้องการพิเศษแห่งชาติ ซึ่งเชื่อมั่นว่าสามารถจัดตั้งในปี 2554

ในเชิงนโยบายและหลักคิด มหาวิทยาลัยมุ่งหวังจะสร้างความเข้มแข็งในลักษณะ “การ บูรณาการสติปัญญาและวิชาการด้วย ศาสตร์ 5 กลุ่ม” ดังนี้

1. **กลุ่มการศึกษา** ประกอบด้วยคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา วิทยาลัย สำนักหอสมุดกลาง สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิต รวมทั้งคณะร่วมผลิตบัณฑิตครู (คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์)
2. **กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์** ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะพลศึกษา คณะธรรมนิติศาสตร์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อศึกษาความยั่งยืน สถาบันการทอเย็บเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3. **กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี** ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. **กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ** ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะพลศึกษา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว
5. **กลุ่มศิลปกรรม สื่อ และวัฒนธรรม** ประกอบด้วย คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย พิพิธภัณฑสถานชาติไทย

การพิจารณาแยกกลุ่มดังกล่าว มิใช่เป็นการแยกเพื่อ “แยก” แต่เป็นการแยกเพื่อแสวงหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือบูรณาการงานเข้าด้วยกัน เพื่อการบริหารจัดการและการปฏิบัติการในเชิงบูรณาการ เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพเป็นประการสำคัญแล้วทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นหนึ่งเดียว... “การแยกเพื่อแยก” จึงเป็นการคิดในระบบสายพานที่ล้ำหลังและคับแคบ

นอกจากนั้นแล้ว ตัวอย่างการจัดกลุ่มมิได้มุ่งมองเพียงหน่วยงานในระดับคณะเท่านั้น อาจเกี่ยวพันเชื่อมโยงไปสู่หน่วยงานในระดับอื่น ๆ หรือบางหน่วยงานอาจสัมพันธ์กับหลายกลุ่มก็ย่อมเป็นไปได้ เช่น คณะพลศึกษา อาจสัมพันธ์ทั้งกลุ่มการศึกษา กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม อาจสัมพันธ์กับกลุ่มศิลปกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ขณะนี้ได้พัฒนาและสัมพันธ์กับกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มการศึกษา กลุ่มศิลปกรรม สื่อ และวัฒนธรรม เป็นต้น

โปรดอย่าลืม... “แยกเพื่อประสิทธิภาพและพลังร่วมมิใช่แยกเพื่อแยก”



ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะดิพรรณ ในฐานะประธานคณะดำเนินงานศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว เผยที่มาของการรับโอนย้ายโรงพยาบาลชลประทานมาเป็นศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว แห่งนี้ว่าหลังจากที่ มศว ได้รับการโอนย้ายโรงพยาบาลมาอยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแล้ว ทางมหาวิทยาลัยก็มีแผนยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นแผนแม่บทคือ ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากไทยเริ่มมีปัญหาด้านแคลนบุคลากรอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอรอบนอก เป็นการขาดแคลนทั้งที่ในแต่ละปีมีการผลิตแพทย์ไม่น้อยหน้าไปกว่าประเทศอื่น ๆ “แต่ทำไมยังขาดแคลนอยู่อีก สาเหตุที่แท้จริงคือ ไม่ค่อยมีแพทย์ทำงานในชนบท ดังนั้นแพทย์จึงไม่ขาดแคลนในพื้นที่ที่ไม่ขาดแคลน และยังคงขาดแคลน

ในพื้นที่ที่ขาดแคลน ในการเรียนโครงการเพื่อของประมาณ จึงได้ตั้งเป้าหมายสำคัญไว้ว่าจะต้องปลูกฝังนิสิตแพทย์ให้อาสาไปทำงานในชนบท ดังนั้นนักเรียนแพทย์อย่างรุ่นพวกผมเคยทำมาแล้ว”

ผศ.นพ.เฉลิมชัยกล่าวว่า มศว เล็งเห็นศักยภาพของโรงพยาบาลชลประทาน ซึ่งมีชื่อเสียงและมีศักยภาพแห่งหนึ่ง และที่สำคัญโรงพยาบาลชลประทานมีอาสาสมัครที่มีจิตอาสาทำงานกันอย่างทุ่มเท เมื่อทางกระทรวงสาธารณสุขโอนโรงพยาบาลให้เพื่อตั้งคณะแพทย์ที่นี่ จึงเป็นเรื่องที่ดี “หลังจากก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เพื่อรองรับการผลิตบุคลากร

‘ก้าวที่เปลี่ยน’ เชิงรุก!



ทางการแพทย์แล้ว จะมีการจัดหลักสูตรตามเป้าหมาย โดยจะมีการนำวิธีคิดจากคณะแพทย์ของมูลนิธิจีโอจี กรุงเทพฯ ได้หัน มาปรับใช้ ซึ่งที่นั่นเน้น สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนแพทย์ออกไปทำงานชนบท ไม่มุ่งทำงานแต่ในเมืองใหญ่ ทางเราจะนำวิธีคิด

ของที่นั่นมาปลูกฝังให้กับนิสิตแพทย์ของเรา เพื่อให้จบออกไปทำงานรับใช้สังคมไทย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน หรือเดิมคือโรงพยาบาลชลประทาน มีชื่อเสียงทางด้านการรักษา โรคไต การรักษา โรคต่อกระดูก และการดูแล คนพิการ ดังนั้น เป้าปฏิบัติการจะเน้นใน 3 เรื่องดังกล่าวนี้ ซึ่งเป็นจุดแข็งและเป็นชื่อเสียงของทางโรงพยาบาลมาก่อน กับภารกิจของศูนย์ฯ ในฐานะที่เป็นโรงเรียนแพทย์ด้วย จะมีการมุ่งเน้นเพื่อสร้างการเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยโรคไตขั้นเฉียบระดับชาติ โดยจะมีการปรับภารกิจด้านการแพทย์ เน้นการเรียนการสอน มีการรับแพทย์ใช้ทุนอบรมแพทยศาสตร์ศึกษา และเปิดรับอาจารย์แพทย์และบุคลากรอื่น ๆ เพิ่มขึ้น แต่ที่สำคัญคือจะเน้นการเป็นเลิศในการรักษาโรคไต 3 ด้านไปพร้อม ๆ กันด้วย ได้แก่ โรคไต โรคตา และโรคไต กลุ่มผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคม เช่น เด็ก หรือผู้สูงวัยที่ขาดการดูแล โดยการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์จะเน้นที่ “ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยหัวใจ” ทางศูนย์ฯ จะทำงานในเชิงรุก ทำงานในเชิงป้องกันมากกว่าแก้ไข ซึ่งการเป็นศูนย์การแพทย์ จะมีจุดเปลี่ยนสำคัญของการทำงานภายในโรงพยาบาล เป็นจุดเปลี่ยนทั้งในการรักษาผู้ป่วย รวมถึงดูแลผู้ที่ยังไม่ป่วย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”



กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2554 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 30 พฤษภาคม 2554

- ประชุมรุ่นพี่เพื่อเตรียมความพร้อม
- ผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี คณาจารย์ทุกคณะ พบนิสิต ชั้นปีที่ 1 พบปะพูดคุย

วันที่ 31 พฤษภาคม 2554

- พิธีตักบาตรต้อนรับน้องใหม่
- พิธีเปิดและแนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- พิธีประดับเนคไท เข็มตราสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย
- กิจกรรมคุยสบายๆ กับรุ่นพี่ศิษย์เก่า
- พิธีรับขวัญน้องใหม่

วันที่ 1 มิถุนายน 2554

- กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตเพื่อบัณฑิตในอุดมคติไทย
- งาน Freshmen Night 2011

วันที่ 2 มิถุนายน 2554

- นิสิตที่เรียน มศว ประสานมิตร เดินทางกลับ

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สอดตามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02- 649 -5000 ต่อ 5356

ส่งบทความแนะนำเสนอเพื่อตีพิมพ์ วาระครบรอบ 56 ปี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว ในการประชุมวิชาการ การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ "การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคม" ครบรอบ 56 ปี ของการสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ กรอกข้อมูลแบบฟอร์ม และลงทะเบียนส่งผลงาน แล้วส่งกลับมายังโทรสารที่หมายเลข 0-2258-4482 หรือ ทาง email ungsinun@swu.ac.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 โดยชื่อ เรื่อง email ใช้ "56th_year"

ขั้นตอนการนำส่งบทความเพื่อนำเสนอและตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ พฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

1. ส่งบทความมาที่ ungsinun@swu.ac.th ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2554
2. หากได้รับการตอบรับมาแล้ว
 - 2.1 โปรดส่งใบส่งมาพร้อมต้นฉบับ
 - 2.2 ชำระค่าพิมพ์ต้นฉบับจำนวนเงิน 1,500.- บาท
 - 2.3 แฟกซ์ใบส่งมาใบส่งเงินมายัง โทรสาร 0-2649-5152
3. ทางคณะกรรมการจะจัดส่งผลการพิจารณาไปยังท่านภายใน 14 กรกฎาคม 2554
4. เจ้าของบทความดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำของกรรมการแล้ว ส่งกลับมายังกองบรรณาธิการวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
5. นำเสนอผลงานในวันที่ 25 สิงหาคม 2554

"หมายเหตุ การชำระค่าพิจารณาบทความเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย (มหาชน) สาขาเอเชียทีโอบี สาขา "สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์" เลขที่บัญชี 053-2-35874-4 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือชำระด้วยตัวเองที่สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

ปฏิทิน กิจกรรมข่าว มศว

อบรม/เสวนา/สัมมนา

สัมมนานานาชาติการสอนภาษาไทย ในฐานะภาษาต่างประเทศ

โครงการภาษาไทยเข้มแข็ง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญครูและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการสัมมนานานาชาติ การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ ในวันที่เสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง มศว ประสานมิตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีวิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมสัมมนาครบทั้ง 2 วันดังกล่าวจะได้รับมอบวุฒิบัตร รับจำนวนจำกัด 50 คน สนใจส่งชื่อสมัคร หรือมอบรูปถ่ายของสถานที่ทำงานและหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อการตอบกลับและยืนยันได้ที่ jintana_pu@hotmail.com

บันเทิง/ดนตรี/ศิลปะ

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จะจัดการแสดงดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตรา คอนเสิร์ต ภูมิปัญญาประพันธ์ ครั้งที่ 2 "Hom Concert Day" เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีตะวันตกและเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการแสดงดนตรี พัฒนาความรู้ทางด้านดนตรี และเผยแพร่ดนตรีสู่สาธารณชน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.00-20.00 น. ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น 4 อาคารศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร สอบถามรายละเอียด โทร.02-260-0123 ต่อ 127 ในวันและเวลาดาราชากร



ทั่วไป/เบ็ดเตล็ด

รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในมหาวิทยาลัย

ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน มศว ประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหาร ประเภทร้านก๋วยเตี๋ยว ภายในโรงอาหารริมน้ำ (ล็อกกรีนหมายเลข 3) จำหน่ายใน มศว ประสานมิตร จำนวน 1 ราย โทร.02-649-5628

ขอเชิญรับชม รายการข่าวโทรทัศน์ SWU CHANNEL



คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอเชิญร่วมงานมหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงเอเชีย ครั้งที่ 1

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมงานมหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงเอเชีย ครั้งที่ 1 เพื่อเทิดพระเกียรติองค์จักรีศัลปินพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2554 ณ โรงละครนาฏยศาลาโกลกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร โทร.02-260-0123 ต่อ 112 ในวันและเวลาดาราชากร



สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาผลงานวิจัยในวารสารสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา" เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม 14-204 ชั้น 4 อาคาร 14



คณะพลศึกษา : นางสาว อณกรณ์ แจ่มแจ้ง ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์และนายชัชฌิม ประถมนันต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นประธานการประกวดวาดเขียนคณะพลศึกษาประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2554 ณ โรงยิมคณะพลศึกษา มศว ประสานมิตร



รับน้องใหม่ มศว : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยคณะ สำนักวิชา วิชชาลัย จัดกิจกรรมการรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 ภายใต้มาตรการคุมเข้มระบบการรับน้องใหม่ที่เน้นความปลอดภัยและการมีจิตอาสา



ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว : จัดการประชุมเรื่อง การคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทินกร วิลาวัณย์ บริษัททวงษ์พาณิชย์ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยประสานมิตร